

So sánh các quy định về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong Luật Thương mại Việt Nam 2005 và Công ước Viên 1980

Phan Thị Thanh Thủy*

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Nhận ngày 04 tháng 6 năm 2014

Chỉnh sửa ngày 18 tháng 8 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 16 tháng 9 năm 2014

Tóm tắt: Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) là một trong những điều ước quốc tế quan trọng nhất trong quan hệ thương mại quốc tế hiện nay. Gia nhập CISG chính là trang bị công cụ pháp lý hữu hiệu để cho doanh nghiệp Việt Nam thành công trên thương trường thế giới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi Việt Nam đang chuẩn bị để tham gia CISG, nội dung của Công ước vẫn chưa được nhiều cơ quan tài phán và doanh nghiệp Việt Nam biết đến. Vì vậy, bài viết này tập trung vào so sánh những quy định của Luật Thương mại 2005 và CISG về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng để làm rõ những điểm tương đồng và sự khác biệt của hai văn bản này. Từ đó rút ra những nhận định nhằm giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan tài phán Việt Nam trong vấn đề chọn luật áp dụng phù hợp khi ký kết và thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Từ khóa: CISG, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, buộc thực hiện hợp đồng, tạm ngừng thực hiện hợp đồng, hủy hợp đồng.

1. Đặt vấn đề

Luật Thương mại Việt Nam (LTM) 2005 được ban hành mới lần thứ hai kể từ khi đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986. So với LTM 1997, để đáp ứng yêu cầu hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, LTM 2005 đã tiếp thu được thêm nhiều yếu tố mới và tiến bộ của luật pháp cũng như thông lệ thương mại quốc tế. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển đổi, các quan hệ bang giao kinh tế với nước ngoài ngày càng sôi động do đó các tranh chấp về hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài cũng ngày càng gia tăng về số lượng. Trong số đó các tranh chấp liên quan đến việc chọn và áp dụng luật đối với các hành vi vi phạm hợp đồng chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Điều đáng chú ý là trong hầu hết các tranh chấp, các nền kinh tế lớn trên thế giới đồng thời cũng là các đối tác là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam đều là thành viên của Công ước Viên 1980 (CISG-United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) như Mỹ, các nước châu Âu, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc... Có thể thấy rằng việc Việt Nam không tham gia CISG trong bối cảnh luật pháp về thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia còn nhiều khác biệt, đã và đang gây ra

*ĐT: 84-983807028

Email: thuyptt@vnu.edu.vn